

# Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

Đỗ Thị Hiện\*

Nhận ngày 25 tháng 3 năm 2022. Chấp nhận đăng ngày 19 tháng 6 năm 2022.

**Tóm tắt:** Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt của Việt Nam, nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Chính phủ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Thành phố đã nỗ lực không mệt mỏi để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến các chính sách an sinh xã hội của Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và tác động của chính sách đến đời sống của người dân Thành phố trong điều kiện mới.

**Từ khóa:** Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách an sinh xã hội, người dân.

**Phân loại ngành:** Chính trị học

**Abstract:** Hồ Chí Minh City is a special city of Vietnam, receiving much attention from the Party and Government. In implementing the Resolution of the 12<sup>th</sup> Party Congress, and the Resolution of the 10<sup>th</sup> Hồ Chí Minh City Party Congress, it has made tireless efforts to improve the growth quality and competitiveness of the economy, attaching economic growth to cultural development, building people, realizing progress, social justice, and protecting the environment, improving the social welfare and quality of life of the people. It is to build Hồ Chí Minh City with a good quality of life, civilization, modernity and gratitude. In this article, the author mentions the social security policies of the administration of Hồ Chí Minh City and its impact on the lives of the people of the City in the new conditions.

**Keywords:** Hồ Chí Minh City, social security policy, people.

**Subject classification:** Politics

## 1. Đặt vấn đề

Ở Việt Nam, “an sinh xã hội” là một thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây. Giải quyết các vấn đề an sinh xã hội được coi vừa là điều kiện, vừa là mục đích, vừa tạo ra động lực, lại vừa là mục tiêu của phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo hướng phát triển nhanh và bền vững. An sinh xã hội đã được Đảng xác định là một trong những hệ thống chính sách xã hội thiết yếu, một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng đã đề ra một số điểm mới, quan trọng, một trong những điểm mới đó chính là hướng tới xây dựng một hệ thống an sinh xã hội hoàn thiện: “Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa nghèo bền vững; giảm dần tình trạng chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, miền, các tầng lớp dân cư. Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với nước. Chú trọng cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập của thanh niên,

---

\* Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.  
Email: dothihienhcnctphcm@gmail.com

thiếu niên, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chăm lo đời sống những người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, mất sức lao động và trẻ mồ côi” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, tr.79-80). Như vậy, Đảng đã xác định rõ các chính sách để đảm bảo an sinh xã hội, đó là: xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, và cải thiện thu nhập, ưu đãi người có công... Các chính sách trên được kết hợp với nhau để tạo thành hệ thống an sinh xã hội hoàn thiện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định “các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt được, trong đó có tới 10/13 chỉ tiêu trực tiếp gắn với chủ trương nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống cho nhân dân” (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2015, tr.5-6). Điều này càng thể hiện rõ hơn quyết tâm xây dựng Thành phố không chỉ đi đầu trong cả nước về phát triển kinh tế - xã hội mà còn là đơn vị đi trước, đứng đầu trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Đến Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đảng bộ Thành phố nêu ra 26 chỉ tiêu chủ yếu cần phải thực hiện, trong đó có 12/26 chỉ tiêu gắn với việc thực hiện các vấn đề liên quan mật thiết đến quyền lợi của người dân, nổi bật là chỉ tiêu về tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên” (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.304-307).

## **2. Thực trạng đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh**

### *2.1. Chính sách an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh*

Năm 2020, trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, tình hình thế giới có những chuyển biến nhanh chóng và mạnh mẽ. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, sâu rộng, tạo cơ hội và thách thức mới với các nước trên thế giới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Điều đó tạo ra cơ hội rộng mở cho Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít thách thức đối với Việt Nam trong nỗ lực đuổi kịp và sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất, với mật độ dân số cao nhất cả nước, tiếp tục chịu áp lực gia tăng dân số cơ học lớn nhất và bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu mạnh nhất cả nước. Trước tình hình trên, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (tháng 10/2020) đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là: “Xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân...” (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.163-164). Trong tiêu chí hướng đến hạnh phúc của người dân, Đại hội đã xác định trong mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là “đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD”; đến năm 2030 “GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD”; tầm nhìn đến năm 2045 “trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD” (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.164). Những con số nêu trên được đưa ra dựa trên cơ sở tính toán giả định về dân số Thành phố và cán cân thương mại Thành phố. Theo đó, dự kiến đến năm 2025, dân số Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10.256.980 người (tăng bình quân 2,13%); đến năm 2030, dân số Thành phố khoảng 11.049.681 người (tăng bình quân 1,5%); đến năm 2045, dân số Thành phố khoảng 13.214.704 người (tăng bình quân 1,2%). Đồng thời, định hướng cán cân thương mại của Thành phố là đẩy mạnh xuất khẩu, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại, thu ngoại tệ về

cho đất nước nên tỉ giá được kiểm soát trong biên độ tăng 1-1,5%/năm. Như vậy, dự kiến: đến năm 2025, tỉ giá VND/USD khoảng 25.237 (trượt giá bình quân 1,5%); đến năm 2030, tỉ giá VND/USD khoảng 26.524 (trượt giá bình quân 1%); đến năm 2045, tỉ giá VND/USD khoảng 30.794 (trượt giá bình quân 1%). Từ các tính toán giả định trên, đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người của Thành phố sẽ đạt khoảng 8.500-8.800 USD; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người của Thành phố sẽ đạt khoảng 12.688-13.048 USD; đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người của Thành phố sẽ đạt khoảng 38.604-40.821 USD. Như vậy, theo dự kiến của Thành phố, người dân Thành phố sẽ có mức sống cao, hướng đến tiêu chí nằm trong top 60 thành phố toàn cầu về chỉ số hạnh phúc (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.249-250).

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đưa ra 26 chỉ tiêu chủ yếu cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội, trong đó có 12 chỉ tiêu gắn liền trực tiếp với đời sống của người dân. Trong quan điểm và phương hướng phát triển Thành phố, Đảng bộ Thành phố đã nhấn mạnh: “Đảng bộ Thành phố có trách nhiệm lãnh đạo sự phát triển toàn diện Thành phố và chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình. Đảng viên phải là người gương mẫu chấp hành pháp luật, đi đầu trong lao động có hiệu quả cao, đổi mới, sáng tạo. Phải lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả sự lãnh đạo. Đảng bộ phải lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân...” (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.167-168).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu vì hạnh phúc của người dân mà Đảng bộ Thành phố đã đề ra trong Đại hội là phải xây dựng thành phố thông minh và xã hội số. Đó là việc làm thiết thực nhất, hiệu quả nhất trong việc đảm bảo cuộc sống chất lượng cho người dân. Đảng bộ chủ trương: “triển khai đảm bảo tiến độ Đề án xây dựng đô thị thông minh đồng bộ với phát triển kinh tế số và xã hội số; đưa vào khai thác, vận hành có hiệu quả Kho dữ liệu dùng chung; đầu tư hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh và Trung tâm dự báo thuộc Đề án. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số của Thành phố trước năm 2025. Sử dụng công nghệ dữ liệu lớn để hiện đại hóa, giảm chi phí và tăng chất lượng, khả năng dự báo trong các lĩnh vực trọng yếu. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào triển khai đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, xã hội số tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thí điểm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về AI tại các trường đại học, viện nghiên cứu vào thực tế sản xuất và xã hội...” (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.188). Theo quan điểm của Thành phố, việc xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ đạt được mục tiêu kép. Một mặt, giúp Thành phố có bước phát triển nhanh chóng, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Mặt khác, có thể giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời các nhu cầu, vướng mắc, bức xúc của người dân, đảm bảo các quyền lợi của người dân được thực hiện đầy đủ.

Trong năm 2020, bước qua năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh, thành phố phải chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân. Trước tình hình đó, Đảng bộ và Chính quyền Thành phố chủ trương thành lập Trung tâm An sinh (với cầu nối trực tiếp là Ứng dụng hỗ trợ An sinh trên điện thoại thông minh) nhằm mục tiêu chăm lo an sinh xã hội cho người dân Thành phố một cách kịp thời, tránh bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ. Đó là cách chăm sóc sức khỏe, đời sống của người dân một cách thiết thực nhất trong điều kiện mới.

## *2.2. Quá trình thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh*

Trên thực tế, trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được những tiền đề thuận lợi trong việc đẩy mạnh đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Các chương trình, chính sách

thiết thực đã được thực hiện hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tỉnh thành lân cận và trên phạm vi cả nước.

*Trước hết* là nhóm các chính sách, chương trình mang tính chất phòng ngừa rủi ro. Trụ cột cơ bản nhất của hợp phần này là các chính sách, chương trình về thị trường lao động tích cực như đào tạo nghề; hỗ trợ người tìm việc, tự tạo việc làm hoặc đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động. Thành phố đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo nghề với nhiều hình thức rất phong phú như đào tạo tại chức, đào tạo tại xí nghiệp, bồi dưỡng nâng bậc thợ... Tính đến nay, toàn Thành phố đã có trên 500 cơ sở dạy nghề. Hàng năm, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 40 vạn lượt người được dạy nghề. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề năm 2019 đạt 84,79%, năm 2020 ước đạt 85,2% trong tổng số lao động đang làm việc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo làm việc trong công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm ước đạt 87%. Chương trình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa theo hướng hiện đại, từng bước thực hiện thí điểm mô hình “Đào tạo kép”, học viên tốt nghiệp có chất lượng và tỷ lệ có việc làm trên 85%... (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.108). Đây là một tỷ lệ rất cao so với mặt bằng chung cả nước.

*Thứ hai* là nhóm các chính sách, chương trình mang tính chất giảm thiểu rủi ro. Các cơ quan bảo hiểm của Thành phố đã giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho những người hưởng bảo hiểm xã hội thường xuyên, bao gồm những người hưởng đối tượng hưu trí. Số người hưởng bảo hiểm xã hội thường xuyên tăng dần qua các năm. Về bảo hiểm y tế, toàn ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp với các cơ sở y tế để đảm bảo cho hàng triệu người đi khám và chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Công tác quản lý bảo hiểm xã hội ngày càng nề nếp, công tác giám sát ngày càng được tăng cường và mạng lưới thu - chi ngày càng được mở rộng. Thành phố đã thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, hoạt động của hệ thống an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần chăm lo cho những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội tốt. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2020 khoảng 2.736.627 người, tăng hơn 1,4 lần so với năm 2015 (1.954.429 người), chiếm gần 55% lực lượng lao động Thành phố (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.227).

Đối với nhóm các chính sách, chương trình mang tính chất khắc phục rủi ro, những năm qua, Thành phố đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chương trình bảo trợ xã hội cũng như các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội khác khắc phục những khó khăn từ sự biến chuyển về kinh tế - xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thành phố đã có nhiều chương trình và giải pháp để thực hiện an sinh xã hội cho người nghèo cần việc làm như Quỹ giảm nghèo, Quỹ Quốc gia về việc làm, Quỹ CEP, Quỹ 140, Quỹ 71...

Với hàng loạt các chính sách thiết thực gắn với mục tiêu dân sinh, một bộ phận lớn dân cư có việc làm, có thu nhập ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét, từng bước vượt qua đói nghèo, người giàu hoặc khá giả biết chia sẻ với cộng đồng bằng hàng loạt phong trào an sinh xã hội có ý nghĩa (xóa đói giảm nghèo, cứu tế thiên tai, xây nhà tình nghĩa - tình thương, chăm sóc bệnh nhân nghèo...). Đến cuối năm 2020, Thành phố hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1,5%; thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần (hộ nghèo từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống; hộ cận nghèo từ 28 triệu đến 36 triệu đồng/người/năm) (Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020, tr.227).

Ngoài những chính sách đảm bảo giải quyết các rủi ro cho người dân, Thành phố rất chú trọng đầu tư những chính sách tâm vĩ mô nhằm đem lại cuộc sống tiện ích nhất, thoải mái nhất cho

người dân. Thành phố đã triển khai thử nghiệm Cổng thông tin dữ liệu mở tại địa chỉ <https://data.hochiminhcity.gov.vn>, trước mắt thử nghiệm cung cấp thông tin về cơ sở khám chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề. Từ tháng 9/2019, Thành phố đã triển khai dịch vụ bản đồ nền số dùng chung (tạm gọi dịch vụ Gis nền), cung cấp dịch vụ mã địa lý (geocode) thống nhất làm cơ sở chuẩn hóa trường thông tin địa lý cho các lớp cơ sở dữ liệu Thành phố. Như vậy, người dân Thành phố có thêm tiện ích phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Ngày 23/2/2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”. Trí tuệ nhân tạo được xác định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế Thành phố phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và triển khai, chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là điểm nhấn để thúc đẩy quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân Thành phố trên mọi phương diện.

Ngày 4/8/2021, trước tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng gia tăng, căng thẳng, nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho người dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2708/QĐ-BCĐ về việc thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 (Trung tâm An sinh). Trung tâm thực hiện chức năng tiếp nhận các nguồn tài trợ hàng hóa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, phối hợp các địa phương và Sở Y tế rà soát đối tượng, nắm bắt khó khăn, nhu cầu cần được hỗ trợ của người dân nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh Covid-19 và nhu cầu cần được hỗ trợ của các bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại các khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến, các bệnh viện điều trị Covid-19, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; tổ chức phân phối kịp thời đảm bảo công bằng, khách quan. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát việc phân phối hàng hóa đến người dân, các lực lượng tham gia phòng chống dịch, đảm bảo các đối tượng khó khăn đều được cung ứng hàng hóa kịp thời, giúp ổn định đời sống cho người dân trong thời gian Thành phố thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh việc trực tiếp nhận hỗ trợ và phân phát các gói hỗ trợ cho người dân, Trung tâm An sinh đã cho ra mắt ứng dụng “An sinh” trên nền tảng Android, tạo thêm tiện ích cho người dân trong việc đăng ký nhận các gói hỗ trợ trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất cho người dân.

### *2.3. Một số vấn đề đặt ra*

Việc đảm bảo an sinh xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng, năm sau hơn năm trước, giai đoạn sau thực hiện tốt hơn giai đoạn trước cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đó là những tiền đề quan trọng để Thành phố tiếp tục phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra. Tuy nhiên, trong tình hình trước mắt, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới còn kéo dài, nền kinh tế đất nước gặp phải nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, ngân sách Thành phố gặp nhiều áp lực do phải tăng cường đẩy mạnh xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh, đồng thời phải giải quyết những hậu quả của dịch bệnh liên quan đến đời sống người dân, Thành phố phải đối diện với không ít thách thức trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu làm cho người dân có cuộc sống tốt, mức sống ổn định vào năm 2025.

Vấn đề xử lý mối quan hệ giữa đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế, phát triển Thành phố trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng. Trong điều kiện mới hiện nay, để tạo đà bứt phá mạnh mẽ từ những tiền đề tốt, tác giả nêu ra một số giải pháp sau:

*Thứ nhất*, cần quán triệt quan điểm giữ vững mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra, triển khai tốt ngay từ đầu việc thực hiện ba chương trình đột phá (Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh) và một chương trình trọng điểm phát triển Thành phố. Tất cả các chương trình an sinh xã hội, giáo dục đào tạo đều được đảm bảo. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, hàng loạt các chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương từ Đảng bộ, Chính quyền nhằm hiện thực hóa Nghị quyết đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Sự tập trung cao độ của các cấp, các ngành từ những quan tâm, yêu cầu gắn liền với các vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của nhân dân đã tạo niềm hứng khởi và tiếp thêm sức trẻ, niềm tin cho người dân Thành phố để đảm bảo Nghị quyết sẽ lan tỏa và gắn liền với đời sống người dân.

*Thứ hai*, cần sự phối hợp đa ngành và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, Chính quyền và người dân Thành phố. Chính quyền và người dân các quận, huyện cần chủ động trong công tác xã hội hóa các vấn đề an sinh xã hội. Chủ động trong khâu đảm bảo việc làm, đào tạo lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, chính sách với người nghèo... chủ động trong khâu phối hợp với chính quyền các cấp, với doanh nghiệp, các nhà đầu tư và với người dân để các vấn đề an sinh xã hội được xã hội hóa một cách nhanh chóng, phù hợp, ổn định và bền vững.

*Thứ ba*, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chương trình trợ giúp và cứu trợ xã hội theo hướng khả thi, linh hoạt, và kịp thời đến tay đối tượng, nhất là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. Ưu tiên đầu tư nguồn lực tài chính cho an sinh xã hội, ngoài nguồn ngân sách nhà nước, cần đẩy mạnh xã hội hóa dựa trên sự đóng góp, chia sẻ của cộng đồng, doanh nghiệp, khu vực tư nhân, để có thể giảm bớt gánh nặng bao cấp của nhà nước và hội nhập sâu hơn với quốc tế. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các chương trình an sinh xã hội, tránh rò rỉ nguồn lực, đảm bảo hệ thống vận hành công khai, minh bạch và kịp thời trong hoạt động hỗ trợ. Quan tâm bồi dưỡng cán bộ và đào tạo đội ngũ làm công tác an sinh xã hội, tránh tình trạng gặp khó khăn về nhân lực khi xảy ra tình huống bất thường, khủng hoảng. Mô hình an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt và thể hiện mục tiêu phát triển vì con người, lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm để mọi người dân có thể tiếp cận và thụ hưởng an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Trong tình hình mới, việc tăng cường và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội trở thành một đòi hỏi bức thiết nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tiến tới ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

### **3. Kết luận**

Chính sách an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt, vì đó là chính sách thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang xây dựng. Nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng xây dựng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, một mặt giúp người dân đẩy lùi khó khăn, đảm bảo chất lượng cuộc sống, mặt khác, giúp đời sống của người dân ngày càng ổn định, nâng cao chất lượng. Với tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI và quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố, trong những năm sắp tới và định hướng tầm nhìn

đến năm 2045, chính sách an sinh xã hội sẽ ngày càng được hoàn thiện, và người dân Thành phố sẽ được thụ hưởng chính sách ngày một đầy đủ, phấn đấu đến năm 2045, người dân Thành phố sẽ được sống trong một đô thị thuộc топ 60 thành phố toàn cầu về chỉ số hạnh phúc.

### **Tài liệu tham khảo**

1. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2015), *Văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ X*, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (2020), *Văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI*, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
8. Ủy ban về các vấn đề xã hội (2021), *Một số ý kiến về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19*, Báo cáo chuyên đề.
9. Lưu Mai Hoa (2021), “Building Smart City in Ho Chi Minh City, Viet Nam”, *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, Vol. 12 No. 10.
10. Nguyễn Hữu Dũng (2021), “Quản lý phát triển an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2030”, [https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/van\\_hoa\\_xa\\_hoi/-/2018/823812/quan-ly-phat-trien-an-sinh-xa-hoi-ben-vung-giai-doan-2021---2030.aspx](https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/823812/quan-ly-phat-trien-an-sinh-xa-hoi-ben-vung-giai-doan-2021---2030.aspx), truy cập ngày 28/1/2022.